

Hướng Dẫn Cách Điền Đơn Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chích Ngừa

Thông Tin Liên Lạc:

Hoàn tất những thông tin về con em của quý vị bao gồm tên họ, ngày sinh, địa chỉ hiện tại, tên cha mẹ hay người giám hộ và số điện thoại nhà. Thông tin này được dùng để liên lạc với quý vị nếu có câu hỏi về lịch sử chích ngừa của con em.

Các loại thuốc ngừa bắt buộc (Trang phía trước):

Hãy điền vào tháng/ngày/năm con em quý vị nhận được từng liều thuốc ngừa. Liều thuốc phải được liệt kê theo thứ tự. Những ô vuông được làm mờ đi trên mẫu đơn cho biết đó là những liều thuốc không được cho thường xuyên, tuy nhiên nếu con em đã nhận, hãy ghi ngày xuống. Liên lạc với nhà trường hay nơi giữ trẻ để biết loại thuốc ngừa nào bắt buộc con em phải có theo tuổi tác hay lớp.

Các loại thuốc ngừa được đề nghị (Trang phía sau):

Những liều thuốc này luật pháp không đòi hỏi, tuy nhiên được đề nghị và hầu hết các trẻ em đều nhận được. Hãy điền vào tháng/ngày/năm con em quý vị nhận được từng liều thuốc ngừa. Liều thuốc phải được liệt kê theo thứ tự. Những ô vuông được làm mờ đi trên mẫu đơn cho biết đó là những liều thuốc không được cho thường xuyên, tuy nhiên nếu con em đã nhận, hãy ghi ngày xuống.

Chữ ký:

Chữ ký của cha mẹ hay người giám hộ là một văn bản tuyên thệ rằng hồ sơ của con em chính xác. Chữ ký của bác sĩ hay phòng y tế địa phương không bắt buộc nhưng được chấp nhận.

Cần phải ký tên mỗi lần quý vị ghi thêm thông tin vào giấy chứng nhận.

XIN NHỚ ĐIỀN VÀO HAI MẶT GIẤY CHỨNG NHẬN

Trường hợp ngoại lệ:

Oregon cho phép các trường hợp ngoại lệ về y tế và không phải là y tế.

Về ngoại lệ không là y tế, đánh dấu vào ô thích hợp và nộp những tài liệu đòi hỏi sau:

1. Một giấy chứng nhận được ký bởi chuyên viên y tế xác nhận sự thảo luận về lợi ích và rủi ro của sự chủng ngừa, hoặc
2. Một giấy chứng nhận đã hoàn tất khoá học về lợi ích và rủi ro của sự chủng ngừa.

Xác nhận loại thuốc ngừa nào quý vị xin miễn cho con em bằng cách đánh dấu vào ô vuông. Xin ký tên và để ngày vào chỗ trống.

Ngoại lệ về y tế hay bằng chứng về miễn nhiễm, xin nộp một lá thư của bác sĩ tới nhà trường hay nhà giữ trẻ.